



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 3)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศได้ทำวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลเขียนวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 มาตรา 11 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารวิจัย พ.ศ. 2560

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ
1	ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อันดับเศษส่วนเพื่อ ป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน	นางสาวอินทรา ไชยะ	คณะวิทยาศาสตร์	140,000.-
2	การลดความวิตกกังวลและการกระตุ้น ประสาทของโปรไบโอติกจากอาหารหมัก ไทยในหนูแรท	นายธีรพร กทิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	80,000.-
3	ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบ กาฝากมะม่วง (<i>Dendrophthoe</i> <i>pentandra</i>) ในหนูแรท	นายธีรพร กทิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	80,000.-
4	ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ แอลฟาไกลูโคซิเดส และเอนไซม์อะไมเลส ของสารสกัดจากตำบารับยารักษาเบาหวาน	นางสาวอำภา คนชื่อ	คณะแพทยศาสตร์	140,000.-
5	ฤทธิ์ของหม่อนในการป้องกันการตายของ เซลล์และการทำลายออกซิเดชันที่เกิดจาก พาราควอตในเซลล์แมคโครฟาจ	นางสาวปิยะรัตน์ ศรีโนนทอง	คณะสัตว แพทยศาสตร์	140,000.-

หมายเหตุ

1. ให้หัวหน้าโครงการวิจัย ดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบการเบิกเงินตาม Checklist ดังนี้ (เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)

- 1.1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 3 ชุด
- 1.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ “มมส-อาจารย์” จำนวน 3 ฉบับ
- 1.3 ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 3 ชุด
- 1.4 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน งวดที่ 1 จำนวน 3 ฉบับ
- 1.5 ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 3 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกเงินทั้งหมดได้ที่ www.research.msu.ac.th แล้วดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายัง กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ภายในวัน 30 เมษายน 2564 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยถือเป็นที่สุด

2. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้ส่งบันทึกข้อความ “ขอยืนยันไม่รับทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวัน 30 เมษายน 2564

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ประสานงานคุณวราภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-754416, ภายใน 1758, Email: waraporn.t@msu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวิไล)

ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม